

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 15

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
1	นายเกียรติชัย ชุ่มมงคล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
2	นายรัชชัย สุขบำรุง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
3	นายสุรัชย์ อะโรคา	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน	กรมการปกครอง
4	นางนิตยา เพี้ยบุญมาก	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
5	นางสาวนิจวรรณ วรรณฉวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
6	นางสาวศศิมา เพ็ชรสุด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
7	นางสาวฉวีวรรณ อินทร์เอม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
8	นางสาวน้องนุช ไชยวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
9	นางสาวชิตา เจริญเขตร์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
10	นางสาวภัทรา สุขประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
11	นายทวีวัชร จันทร์อ่อน	นิติกร	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
12	นายเจนภพ ชะดาบู้	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
13	นายธนกร เล็กสิงโต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
14	นายธีรพงศ์ แก้ววงษา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
15	พ.อ.อ.ศิริพงษ์ มีสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ
16	นางสาวอรพินท์ ปัญจวัฒน์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
17	นางสาวรุจีรัตน์ สุพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
18	นางสาวพรศรี พรหมจรรย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
19	นางสาวศิริขวัญ ดวงทิพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
20	นางสาวลาวัลย์ กุลเกลี้ยง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
21	นางสาววีทรินทร์ นงนุช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
22	นางสาวณิชฐา ฟองภู	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
23	นางนิรมล พรหมน้อย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน
24	นายสุริยาพงษ์ แสนบ้าน	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน	สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
25	นางสาวศรีณัฏฐ์ เมฆจำเริญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
26	ศศิธร คำทอน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
27	นางสาวหทัยรัตน์ เสมประวัตติ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
28	นายตุลภัทร บุญเต็ม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรมการปกครอง
29	นางสาวเอมอร ต้นวัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
30	นางสาวสุภาพร สายรัศมี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 15

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
31	นางสาวอนุสรณ์ ยีนยง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
32	นายเอกชัย มุสิกวงศ์	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	กรมโยธาธิการและผังเมือง
33	นายกิตติ ชำนาญเหนาะ		สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
34	นายศุภชัย พัดเย็นสุข	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	กรมโยธาธิการและผังเมือง
35	นางสาวเพ็ชรี ทับนาค	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
36	นางสาวมะลิวรรณ ไม้ศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
37	นายกิตติพงษ์ โสภกา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรมการพัฒนาชุมชน
38	นางสาวศิริณัฐ เจนโชติสุวรรณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นนทบุรี
39	นางสาวกุลนารี จำศีลปะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลพบุรี
40	นางนุชนาถ เอียดวงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
41	นางสาวปฐมพร สาหรัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
42	นายธัญญา ปิ่นศิริ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรมโยธาธิการและผังเมือง
43	นายศุภกานต์ ไชยวงศ์	นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
44	นายปณิธาน ทับโพธิ์	นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
45	นายณัฐกร จันทรมณี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรมโยธาธิการและผังเมือง
46	นางสาวปาริชาติ เพิ่มพูน	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
47	นางมนธิดา รัตนมณีอุดมเดช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
48	นางสาวรัตนา เกิดอ้าย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
49	นางสาวศรีสมร โตมาก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
50	นางสาวสุภาวดี ทองยา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย
51	นางสาวลัดดา คงคาหลวง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
52	นางสาวศิตมน ปราบวงษา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
53	นางเกสร บุญหนุน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
54	นายกิตติพงษ์ คำเจริญ	สถาปนิกปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
55	นายภาราทร ประชานิยม	สถาปนิกปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.กาญจนบุรี

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 15

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
56	นายฐาปกรณ์ เพื่อนเกาะ	สถาปนิกปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
57	นายสุรศักดิ์ ตีสุทธิ	สถาปนิกปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เลย
58	นางสาวพัทธวรรณ จิตมัน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
59	นางสาวภรธิวา จำปา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
60	นางสาวปาติดา ศุภกรเมธี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
61	นางสาวกิตติญา ชมอินทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
62	นางจุฑามาศ วนกลาง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
63	นางสาวอนงค์ ปิ่นนิวก์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
64	นางสาวพิชชากร อุปถุน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
65	นางสาวอาภาพร จ้อยเจริญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
66	นายปฐมพัชร ยอดสง่า	สถาปนิกปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุรินทร์
67	นายณัฐรัชต์ พิมพ์ดี	สถาปนิกปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.จันทบุรี
68	นายธนิต ธนะพันธ์	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
69	นายเอกชัย เอี่ยมหนู	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
70	นางสาวดรุณศิริ แพน้อย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
71	นางสาวนันธิดา กุคำพุทธ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
72	นางสาวพัชรภรณ์ ปานทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
73	นางสาวศิริพร จันท์สอาด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
74	นางสาววาสนา บุญทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กระบี่
75	นางสาวภัทรวดี ใจผ่อง	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
76	นางสาวธนวนันต์ ด่านกุล	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
77	นางสาวพนิตนันท์ พุ่มประพันธ์	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
78	นายโอภาส คำฝึกฝน	สถาปนิกปฏิบัติการ	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
79	นางสาววิชาภรณ์ สุทธิประภา	นักผังเมืองปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
80	นายสมชาย คงสินธุ์	นักผังเมืองปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
81	นายชวลิต เขียวศิลป์	ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง